



Thông điệp này sẽ sớm được đăng bằng English, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại địa chỉ <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Thân gửi: Cộng đồng I/DD và các đối tác Bộ lạc

Từ: Anna Lansky, Giám đốc lâm thời, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Chủ đề: Tên của phó giám đốc lâm thời

Tôi vui mừng thông báo rằng Acacia McGuire Anderson sẽ giữ vai trò phó giám đốc lâm thời của ODDS bắt đầu từ tháng tới. Acacia sẽ là đối tác tuyệt vời của tôi trong việc dẫn dắt ODDS và hỗ trợ đội ngũ quản lý cũng như nhân viên của chúng ta trong khi ODDS tìm kiếm giám đốc thường trực để thay thế cho Lilia Teninty, người sẽ rời vị trí vào ngày 10 tháng 11.

Acacia gia nhập ODDS vào năm 2013 trong vai trò điều phối viên chẩn đoán và đánh giá. Năm 2014, bà trở thành người quản lý tính đủ điều kiện và việc làm cho ODDS. Năm 2016, ngay sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp "Lane v Brown", bà chấp nhận vai trò điều phối viên Việc làm đầu tiên. Trong vai trò này, Acacia đã hợp tác với Cơ quan Phục hồi Hướng nghiệp, Sở Giáo dục Oregon và các đối tác khác để tăng cường cơ hội cho những người khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD) tìm kiếm việc làm hòa nhập cạnh tranh. Với sự ủng hộ của nhiều người, Acacia đã có thể giám sát thỏa thuận dàn xếp và duy trì sự tuân thủ thực tế cho đến đúng hạn [hủy bỏ](#) của thỏa thuận này vào ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Ngoài công việc với vai trò điều phối viên Việc làm đầu tiên, trong năm 2020, Acacia bắt đầu quản lý các dự án đặc biệt, bao gồm quản lý và triển khai dự án của kế hoạch ứng phó COVID-19 của ODDS.

Acacia sẽ tiếp tục công việc điều phối viên Việc làm đầu tiên trong thời gian tạm thời, nhưng bà sẽ tìm sự hỗ trợ trong đội ngũ của mình do có thêm một số trách nhiệm lãnh đạo.

Cảm ơn Acacia đã đồng ý nhận lãnh vai trò lãnh đạo quan trọng này.

Thân mến,

Anna Lansky

Giám đốc lâm thời

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services hay ODDS)

Thông báo của Giám đốc ODDS trước đây có sẵn tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [khám phá trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, theo dạng bản in khổ lớn, chữ braille hoặc theo định dạng quý vị muốn. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, mù - điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hay www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.